



## ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

### เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

\*\*\*\*\*

ตามที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด” และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความนิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ ตัวชี้วัดที่ ๓๑ หน่วยงานของรัฐต้องประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีงาม สร้างความโปร่งใสและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานพึงปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์อันจะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เทศบาลนครปากเกร็ดจึงจัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ไม่กลมนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

๒. ไม่ให้หรือไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด โดยประเพณีนิยมหรือการรักษาความสัมพันธ์อันดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้และรับของขวัญโอกาสสำคัญต่างๆ

๓. ไม่ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

/๔.ไม่ยินยอม...

๔. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้นุคคลหรือสมาชิกในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

๕. การต้อนรับและรับรองผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารให้ต้อนรับโดยสมควรเน้นการรับของขวัญแบบเรียบง่าย ประหยัดและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีให้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด